

ดาว คอร์นนิ่ง เปิดตัว QUALITY BOND 2014 ใน ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ



กรุงเทพฯ ประเทศไทย –บริษัท ดาว คอร์นนิ่ง(ประเทศไทย) ได้เปิดตัว Dow Corning Quality Bond™ ที่จะยกระดับการใช้กาวยาแนวซิลิโคนสำหรับระบบกรอบอาคารและการติดตั้งแผงกระจกในประเทศไทยให้มีคุณภาพสูงสุด โดยในวันนี้ Kaskal Co., Ltd., YHS International Co., Ltd., และ Thai-German Specialty Glass Co., Ltd. เป็นสามบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นสมาชิก Quality Bond ในประเทศไทย



Quality Bond™ เป็นบริการที่บริษัท ดาว คอร์นนิ่งริเริ่มขึ้นเพื่อรับประกันคุณภาพแก่สมาชิกผู้ผลิตและติดตั้งแผงกระจกและเพื่อให้คำปรึกษาแก่สมาชิก ในการร่วมงานกับสถาปนิก ที่ปรึกษาด้านกรอบอาคาร นักวางระบบการก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการระบุนิวส์สำหรับโครงการก่อสร้าง บริการของบริษัท ดาว คอร์นนิ่ง ยังรวมไปถึงการให้บริการอันทันสมัยแก่สมาชิกในเรื่องของการติดตั้งกระจกด้วยกาวยาแนวชนิดรับแรงโครงสร้างและกระจกฉนวน 2 ชั้นที่ใช้กาวยาแนวซิลิโคน

สมาชิกที่อยู่ในโปรแกรม Quality Bond™ จะได้รับการรับรองโดยอัตโนมัติว่ามีมาตรฐานการทำงานและการฝึกอบรมอยู่ในระดับสากล สมาชิกของกลุ่ม Quality Bond™ ยังสามารถแบ่งปันความรู้ด้านการติดตั้งแผงกระจกด้วยวัสดุยาแนวชนิดรับแรงโครงสร้าง กระจกฉนวน 2 ชั้น และการประยุกต์ใช้กาวยาแนวด้วยซิลิโคนแบบอื่นๆ ระหว่างสมาชิกด้วยกันเองและจากผู้เชี่ยวชาญจากดาว คอร์นนิ่ง โดยแนวความคิดการส่งต่อความรู้ของ Quality Bond™ นี้ ทำให้สมาชิกมั่นใจได้ถึงความสามารถในการควบคุมความซับซ้อนทางเทคนิคตั้งแต่การออกแบบจนถึงการตรวจสอบอาคารอย่างตรงจุด

คุณ เฉิง ธอง ยิน ผู้กำกับดูแลทีมงานฝ่ายขายในภูมิภาคอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ล้ำสมัย มาตรฐานที่ดีที่สุดในการควบคุมคุณภาพเชิงปฏิบัติ การรับรองคุณภาพ และการประยุกต์ใช้งานโดยผู้ผลิตและเครื่องมือต่างๆ เป็นหัวใจของแนวคิดริเริ่ม Quality Bond™ นี้ จะทำให้ลูกค้าและผู้ระบุวัสดุ (specifiers) แบ่งปันความเชี่ยวชาญและประโยชน์จากข้อมูลสถิติระดับสากลของเราที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว”

ประเทศไทยขณะนี้ประเทศที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อจากประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้มีโอกาสสัมผัส Quality Bond™ ซึ่งได้เปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยต่อจากนี้สมาชิก Quality Bond™ ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและบริการอันหลากหลายที่มีชื่อเสียงระดับสากลของดาว คอร์นนิ่ง ซึ่งจะช่วยให้โครงการต่างๆ ของสมาชิกดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังรักษาการควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและรับรองความทนทานของอาคารอีกด้วย

บริษัทดาว คอร์นนิ่ง ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยมากกว่า 25 ปี ตัวอย่างผลงานอาคารที่ติดตั้งกระจกด้วยกาวยาแนวชนิดรับแรงโครงสร้างในประเทศไทยที่ใช้บริการของดาว คอร์นนิ่งได้แก่ อาคารของบริษัท การบินไทย สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต ที่เป็นเครื่องการันตีประสิทธิภาพซิลิโคนของดาว คอร์นนิ่ง และความทนทานของระบบผนังกระจก อาคารบริษัท การบินไทย สำนักงานใหญ่ นับเป็นหนึ่งในโครงการอันทรงเกียรติที่ได้ร่วมงานและไว้วางใจดาว คอร์นนิ่ง เช่นเดียวกับอาคารเพโทรนาสในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์แห่งเมืองบิลเบา เทพีเสรีภาพในนครนิวยอร์ก และสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในประเทศอังกฤษ

เกี่ยวกับดาว คอร์นนิ่ง

บริษัท ดาว คอร์นนิ่ง ก่อตั้งครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 จากการลงทุนร่วมกันระหว่าง Corning Glass (Corning Inc. ในปัจจุบัน) และ The Dow Chemical Company ให้บริการแบบเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ากว่า 25,000 รายทั่วโลก ในฐานะผู้นำนวัตกรรมการผลิตซิลิโคนและเทคโนโลยีด้านซิลิโคน บริษัทดาว คอร์นนิ่งมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 7,000 รายการและบริการในนาม

Dow Corning® และ XIAMETER® (xiameter.com)

เกี่ยวกับ High Performance Building Solutions

ดาว คอร์นนิ่ง ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมจากทั่วทุกมุมโลกหาทางออกและพัฒนาการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในวัสดุก่อสร้าง และยกระดับสุขภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร โดยภาพรวมแล้วดาว คอร์นนิ่ง รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเพื่อช่วยลูกค้าหาทางออกให้กับปัญหาอาคารประสิทธิภาพสูงลักษณะต่างๆ โดย “High Performance Building Solutions” ของ ดาว คอร์นนิ่ง ครอบคลุมถึงการตรวจสอบวัสดุสำหรับระบบการติดตั้งกระจกด้วยกาวยาแนวชนิดรับแรงทั้งแบบโครงสร้างและแบบนิรภัย วัสดุกันน้ำ กระจกฉนวน 2 ชั้น ผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่าง การปกป้องวัสดุอาคารและนวัตกรรมสำหรับ

ฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ไฟ LED ระบบจัดการอุณหภูมิ และการทำงานร่วมกันระหว่างเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในการออกแบบอาคาร